

Trương Xuân, ngày 20 tháng 05 năm 2024

KẾ HOẠCH
Thực hiện đồng phục học sinh năm học 2024 - 2025

Căn cứ thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.

Căn cứ nội dung thống nhất trong biên bản họp Ban đại diện CMHS trường vào ngày 24/05/2024.

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng sư phạm ngày 4/6/2024.

Nay trường THCS Lê Quý Đôn thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện đồng phục học sinh và đồng phục học môn Thể dục, cụ thể như sau:

I/ Mục đích yêu cầu

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, danh dự, lòng tự hào với truyền thống của nhà trường, thể hiện sự bình đẳng giữa các học sinh, góp phần xây dựng tốt môi trường học tập, nếp sống văn hoá,

Bảo đảm chất lượng giáo dục thể chất và sức khỏe cho học sinh.

Bảo đảm tính thẩm mỹ, phù hợp với giới tính, lứa tuổi của học sinh và bản sắc văn hóa của dân tộc, đặc trưng của trường đạt chuẩn quốc gia,

Đảm bảo tính ổn định, thể hiện truyền thống của nhà trường.

II/ Nội dung thực hiện

Đồng phục là trang phục được sử dụng cho toàn bộ học sinh của nhà trường mặc khi đến trường nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, danh dự, lòng tự hào với truyền thống của nhà trường, thể hiện sự bình đẳng giữa các học sinh, góp phần xây dựng môi trường học tập, nếp sống văn hoá.

Đồng phục bao gồm: Quần đồng màu, áo đồng màu (áo sơ mi, áo khoác, quần áo thể dục), phù hiệu, giày hoặc dép.

1. Thực hiện Áo đồng phục

Áo sơ mi trắng ngắn tay cả nam và nữ theo qui định chung: Áo trắng được may thêm màu đặc trưng (viền xanh lơ) ở cổ áo, lay tay áo và dây khuy áo; Có logo tròn ghi tên “ Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Đắk Song “ ở mặt ngoài giữa cánh tay áo bên trái. Học sinh có thể đăng kí mua tại nhà trường hoặc tự may hoặc mua nhưng phải đúng mẫu như trên.

2. Thực hiện Quần đồng phục

Thực hiện quần âu (tây) màu xanh, xanh đen cả nam và nữ, có dây lưng.

Học sinh tự may hoặc mua

3. Thực hiện đồng phục Thể dục

Áo thun xanh ngắn tay cả nam và nữ theo qui định chung; Có logo ghi tên “ Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Đắk Song “ ở lưng và ngực trái của áo. Quần thun xanh hoặc đen. Mang giày bata vải để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Học sinh có thể đăng kí mua tại nhà trường hoặc tự may hoặc mua nhưng phải đúng mẫu như trên.

III. Tổ chức thực hiện

Áo - Quần đồng phục được thực hiện ở các ngày **thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu** (tức là các ngày thứ chẵn) trong tuần;

Áo - Quần đồng phục còn được thực hiện trong các dịp Lễ Khai giảng, Tổng kết, ngày 20/11, ngày thành lập trường, thăm viếng, gia đình chính sách hoặc khi tham gia các Hội thi, các Hội nghị, các buổi tập huấn.

Các ngày còn lại học sinh có thể mặc đồng phục hoặc áo sơ mi, quần âu.

Áo phải được bỏ vào quần cẩn thận khi đến trường.

Tuyệt đối không mặc quần bò (jean), quần lửng, dị dạng, áo thun, áo màu sặc sỡ, mặc đồng phục khác đến trường.

Những ngày có học môn Thể dục thì mặc đồng phục Thể dục.

Học sinh đến trường phải mang dép có quai hậu hoặc giày, không được đi chân không.

Giao trách nhiệm cho bộ phận Đoàn – Đội tổ chức, giám sát thực hiện và báo cáo tổng kết công tác thực hiện, đề xuất khen thưởng và kỷ luật (nếu có) vào cuối năm học.

Khi có thay đổi mẫu mã, nội dung và thời gian thực hiện phải được thông qua Hội đồng trường và BDD CMHS trường.

Trên đây là kế hoạch thực hiện đồng phục cho học sinh và đồng phục Thể dục của trường THCS Lê Quý Đôn ./.

Nơi nhận:

- Phòng GD &ĐT huyện Đắk Song;
- UBND xã Trường Xuân;
- Ban ĐĐCMHS;
- Các bộ phận;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Xuân Thắng